

มติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

รับทราบผลการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการชุดเดิมทราบและพิจารณาแล้วโดยไม่มีผู้ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

วาระ ๓.๑ ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ ทั้ง ๔ ระเบียบ ได้แก่ ๑. (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. ... ๒. (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ... ๓. (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยทางรังสีสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. ... ๔. (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยแบบใบอนุญาต ผลิตภัณฑ์ มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. ... โดยให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปปรับแก้ไข และนำ (ร่าง) ระเบียบฯ ที่ได้ปรับแก้ไขแล้ว นำเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระ ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าของการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ. (ฉบับแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘)

มติที่ประชุม

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ฉบับแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘) โดยมี ผศ.ปรีชา การสุทธิ ผศ.ดร.สมพร จอทองคำ ดร.มนูญ อรัณรัตน์ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นคณะทำงาน

วาระ ๓.๓ ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระ ๔.๑ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ (พ.ศ.
๒๕๕๗ - ๒๕๖๖)

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ และให้ตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและกำกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ โดยให้ ผศ.ดร.กอปร กฤตยาภิรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ผสทน. และ ลปส. เป็นรองประธาน และนำองค์ประกอบ
ของอนุกรรมการที่กำหนดไว้ในคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูของ
ประเทศ มากำหนดไว้ในคณะอนุกรรมการพัฒนา และกำกับนโยบายฯ ด้วย

วาระ ๔.๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

มติที่ประชุม

เห็นชอบแผนปฏิบัติการของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตามที่เสนอ และให้ดำเนินการตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการฯ

วาระ ๔.๓ การต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตามประกาศ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. เห็นชอบในการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ผ่านการฝึกอบรมตามประกาศ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๕๙๐ คน โดยกำหนดให้ใบรับรองฉบับใหม่ มีอายุ ๕ ปี
นับตั้งแต่วันที่ใบรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ

๓. เห็นชอบในการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีประกาศ
ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในการต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี สำหรับใช้กับเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสีที่ใบรับรองจะหมดอายุในคราวต่อไป

วาระ ๔.๔ การพิจารณาการออกใบอนุญาต

วาระ ๔.๔.๑ เครื่องกำเนิดรังสี

มติที่ประชุม

เห็นชอบการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีแล้ว จำนวน ๒,๑๙๐ ฉบับ

วาระ ๔.๔.๒ วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้

มติที่ประชุม

เห็นชอบการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และวัสดุพลอยได้ จำนวน ๒,๗๑๓ ฉบับ

วาระ ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครองพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แบบ พ.ป.ส. ๗ เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในใบอนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครองและใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แบบ พ.ป.ส. ๗ เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยให้ระบุเหตุผลตามคำชี้แจงของฝ่ายเลขานุการเกี่ยวกับเงื่อนไขในใบอนุญาตฯ ไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๕.๑ สัญญาก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ระหว่างบริษัท เจเนอรัล อะตอมมิกส์ กับสำนักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

มติที่ประชุม

ให้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ระหว่างบริษัท เจเนอรัล อะตอมมิกส์ กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

วาระที่ ๕.๒ ความก้าวหน้าโครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี

มติที่ประชุม

๑. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรื่องงบประมาณโครงการอาคารปฏิบัติการทางด้านนิวเคลียร์และรังสีหารือกับสำนักงบประมาณ
๒. ให้รายงานความก้าวหน้าโครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

ในระเบียบวาระที่ ๕ นอกจากวาระที่ ๕.๑ และ ๕.๒ แล้ว ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมและมีมติ ดังนี้

- ๑.ให้นำผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ มารายงานให้ที่ประชุมทราบ
๒. มอบหมายให้ รศ.พล.ต.ชัยณรงค์ เชิดชู เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี และ รศ.นเรศร์ จันทน์ขาว เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรอง การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้

.....